



วารสารจันทร์เกษมสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม

ปีที่ 21 ฉบับที่ 41 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558

บรรณาธิการแถลง

วารสารจันทร์เกษมสารได้นำเสนอผลงานบทความทางวิชาการ ทั้งบทความวิชาการและบทความวิจัยมาอย่างต่อเนื่องถึงปีที่ 21 ฉบับที่ 41 แล้ว วารสารจันทร์เกษมสารได้รับการประเมินคุณภาพวารสารจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index (TCI) Centre) อยู่ในกลุ่ม 2 สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กองบรรณาธิการวารสารจันทร์เกษมสารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพเพื่อให้สามารถรับการประเมินคุณภาพวารสารโดยจัดอยู่ในกลุ่ม 1 ซึ่งในฉบับที่ 41 กรกฎาคม-ธันวาคม ฉบับนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจำกองบรรณาธิการ พร้อมทั้งปรับโครงสร้างคณะทำงาน รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของวารสารให้มีความเป็นเอกลักษณ์สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพวารสารเพิ่มมากขึ้น วารสารจันทร์เกษมสารฉบับนี้ ยังคงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม ทั้งในส่วนของบทความวิชาการและบทความวิจัย ซึ่งผ่านการประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความภายนอกทั้งสิ้น เพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการของวารสารจันทร์เกษมสาร ซึ่งในฉบับนี้มีเนื้อหาที่เป็นสารประโยชน์ทางวิชาการในแวดวงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา การบริหารจัดการ และคุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพของประชาชนที่นำเสนอผ่านบทความทั้ง 15 เรื่องโดยสรุป ดังนี้

บทความวิชาการ 2 เรื่อง ได้แก่ *ผู้นำแห่งอนาคต เข้าใจวัฒนธรรมต่าง และรู้ทันโลก* โดยชาญชัย ชัยรุ่งเรือง ซึ่งได้นำเสนอให้ผู้อ่านได้ทราบถึงคุณลักษณะหลักของผู้นำแห่งอนาคตและบทความเรื่อง *การบริหารจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่* โดยวิลาวัณย์ จารุอรียานนท์ ซึ่งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับครูยุคใหม่

นอกจากนี้ เนื้อหาภายในเล่มยังมีบทความวิจัย 13 เรื่อง ได้แก่ *การสร้างแบบประเมินการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม* โดยวิมล มิระสิงห์ เป็นการศึกษาที่ต้องการตอบใจห้เกี่ยวกับแบบประเมินการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา พนิดา นิลอรุณ และประสพชัย พสุนนท์ ได้ศึกษา *ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา* ซึ่งได้ผลการศึกษาที่สามารถนำมาเป็นแนวทางและสร้างนโยบายการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ได้ต่อไป ในขณะที่วิภากร โสภิตานนท์ สนใจศึกษาเรื่อง *การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่*

อภิชาติ เทพชมพู ร่วมกับเสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร และยุภาพร ยุภาศ ให้ความสำคัญกับภาคปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยนำเสนอผ่านบทความวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมกรรมการปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลของผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดร้อยเอ็ด บทความวิจัยที่ศึกษาในขอบข่ายแวดวงการศึกษา มีทั้งเพื่อทำความเข้าใจ เพื่อแนวทางแก้ไขและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ประกอบไปด้วยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยกาญจลัญญากร น้อยจันทร์ หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา โดยโกสุม สายใจ การพัฒนาความสามารถในการออกแบบการจัดการชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการจัดทำโครงร่างวิจัยเป็นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสุมนา โสทธิผลอนันต์ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียน ที่เรียนด้วยระบบอีเลิร์นนิ่งในรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล โดยเล็กฤทัย ชันทองชัย และจรัญ แสนราช การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำหรับครูปฐมวัยในจังหวัดชัยนาท โดยพัชรา พุ่มพชาติ และการพัฒนาทักษะการฟังและการพูด โดยใช้ชุดการสอนตามแนวการสอนแบบสื่อสารในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับครูคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย กัญญาภัทร แสงแป้น และ พรณภัส ทับทิมอ่อน ผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมการพูดภาษาอังกฤษด้วยการวิเคราะห์ความต้องการทางภาษาเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับผู้ชั้บรถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) โดย ดวงกมล ลีติเวส บทความวิจัยในด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ ผลการศึกษาวิจัยของสุธา พงศ์ถาวรวิญญู และประสพชัย พสุนนท์ ในเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตตัวเก็บประจุไฟฟ้า ไทโรลท์ที่มีอิทธิพล ส่วนบทความวิจัยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของประชาชน ได้แก่ บทความเรื่อง การให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขกับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของประชาชนเทศบาลตำบลปราสาททอง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย สุชินชยันต์ เพ็ชรนิล

บทความทั้งหมดที่นำเสนอในวารสารจันทรเกษมสารนี้ ได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งผู้นิพนธ์บทความและผู้ประเมินพิจารณาบทความ ที่ได้ร่วมกันสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและเปิดมุมมองความรู้สู่สายตาของผู้อ่าน สำหรับรายละเอียดของเนื้อหาผู้่านสามารถอ่านหรือสืบค้นได้จากวารสารจันทรเกษมสารเล่มนี้ และจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารจันทรเกษมสารจะได้รับความสนใจและความร่วมมือจากท่านผู้รู้ ผู้สนใจ เพื่อช่วยให้วารสารฉบับนี้ มีความเข้มแข็งทางวิชาการยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจในวงกว้างต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เจนวนิธิสุข

บรรณาธิการ